

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2560

คอลัมน์โลกการค้า : เลิกพูดสักที่ว่าเศรษฐกิจมันดี

หลายสำนักวิชาการด้านเศรษฐกิจภายใต้อาณัติของรัฐบาล ทั้งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักยุทธศาสตร์การค้า ก.พาณิชย์ หรือแม้แต่ตัวหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ของรัฐบาล ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ฯลฯ มักจะเล่นนิทานบทเก่าอยู่ตลอดเวลาเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวเลขจะขยายตัวได้เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่พวกท่านจะรู้หรือไม่ว่ามันสวนทางกับความรู้สึกของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ ทุกวันนี้คนไทยส่วนใหญ่ยังชักหน้าไม่ถึงหลัง รายได้ไม่พอรายจ่าย ซ้ำภาระหนี้สินก็เพิ่มพูน จนขาดความสามารถในการชำระหนี้ เออละ...ถ้ารัฐบาลจะอ้างว่า “โลกการค้า” รู้สึกไปเองคิดไปเอง ถ้าเช่นนั้นโลกการค้าก็จะยกดัชนีความเชื่อมั่นในภาคต่างๆที่หลายสำนักที่ไม่ได้ตกอยู่ในอาณัติของรัฐบาล

มาสรุปย่อให้ดูว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไร...!! ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกรกฎาคม 2560 อยู่ที่ ระดับ 73.9 ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 และอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือน เนื่องจากผู้บริโภคกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วม ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือประกอบกับราคาพืชผลทางการเกษตรยังอยู่ในระดับต่ำ ทำให้ผู้บริโภคกังวลว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยอาจจะยังไม่ฟื้นตัวดีขึ้นมากอย่างที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ก็กังวลถึงปัญหาค่าครองชีพ และราคาสินค้าที่ยังอยู่ในระดับสูงจากราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นมา ซึ่งไม่สอดคล้องกับรายได้ในปัจจุบัน ดัชนีธุรกิจกรุงไทย (Krung Thai Business Index :KTBI) ในไตรมาสที่ 2/2560 ลดต่ำกว่าระดับปกติ (50) ที่ระดับ 49.38 จากระดับ 50.56 ในไตรมาสก่อน เนื่องจากผู้ประกอบการมีความกังวลด้านกำลังซื้อและความเปราะบางของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะระดับฐานราก หลังราคาสินค้าเกษตรสำคัญเริ่มชะลอลง อีกทั้งค่าเงินบาทที่แข็งค่าต่อเนื่องซึ่งอาจส่งผลต่อการส่งออกในระยะถัดไป

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี ระบุว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการขนาดย่อม ไตรมาส 2/2560 ยังทรงตัวต่ำ และดัชนีระยะ 3 เดือนข้างหน้าค่าดัชนียังอยู่ที่ต่ำกว่าระดับ 50 เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญยังอยู่ในระดับต่ำ กดกำลังซื้อและภาวะเศรษฐกิจซบเซาและยังสะท้อนว่าผู้ประกอบการยังกังวลภาวะเศรษฐกิจ กำลังซื้อที่ฟื้นตัวช้าแม้ว่าการส่งออกคาดว่าจะโตกว่า 4-5% แต่ยังเป็นห่วงการลงทุนภาคเอกชนที่ยังฟื้นตัวช้า และหนี้เสียของกลุ่มเอสเอ็มอีที่ยังขยับเพิ่มสูงขึ้น

สำนักวิจัยธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ระบุว่าการลงทุนภาคเอกชนที่ติดลบมาจาก 4 ปัจจัยหลัก เช่น นโยบายการเงินของสหรัฐฯ และจีนที่ยังมีความไม่แน่นอน กำลังการผลิตที่ยังอยู่ในระดับต่ำ อุปทานส่วนเกินล้นตลาด และความต่อเนื่องของนโยบายของภาครัฐ ส่วนการส่งออก แม้ว่าในช่วงครึ่งปีแรก

ส่งออกขยายตัวได้สูงถึง 7% เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมันแต่สินค้าหลัก ทั้งยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ ยังเติบโตไม่เต็มที่ดังนั้นการส่งออกของไทยจึงยังขยายตัวได้ต่ำสุดในภูมิภาคอาเซียนที่ส่วนใหญ่ขยายตัวเกิน 10%.

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ระบุดัชนีความเชื่อมั่นตลาดหุ้นไทยค่อนข้างทรงตัวต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี ซึ่งถือว่าแย่กว่าตลาดหุ้นอื่นๆ ทั่วโลกรวมทั้งตลาดในภูมิภาค ด้วยเหตุที่เศรษฐกิจไทยโดยรวม ยังไม่ได้มีปัจจัยบวกขับเคลื่อนที่ชัดเจน การบริโภคในประเทศยังคงค่อนข้างซบเซา

ธนาคารออมสินระบุดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานราก(GSI) ไตรมาส 2 ปี 2560 ปรับลดลง จากไตรมาส 1 เนื่องจากประชาชนระดับฐานรากรู้สึกว่าภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศไทยในปัจจุบันยังไม่ฟื้นตัว ราคาสินค้าและค่าครองชีพสูง ทำให้ระมัดระวังการใช้จ่ายนอกจากนี้ ยังมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงเปิดเทอม สำหรับ GSI ในอนาคตอีก 6 เดือนข้างหน้าประชาชนระดับฐานราก มีความคาดหวังว่ารัฐบาลจะมีมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย นั่นก็แปลว่าผู้มีรายได้น้อย ยังไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งก็ไม่ผิดถ้าจะบอกว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่รัฐบาลเอามาอวด มันไม่ได้สะท้อนว่าประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากตัวเลขจีดีพีที่รัฐบาลเอามาอวด...!! ทีมเศรษฐกิจทีมนี้ทำงานไม่ได้ก็เปลี่ยนไปซะ คนดีคนเก่งบ้านนี้เมืองนี้มีอีกเยอะ อย่าไปดีกรอบแค่ว่าต้องรู้จักกับทหารเท่านั้นถึงจะทำงานเป็น...!! ได้อำนาจมาด้วยวิธีพิเศษทั้งที อย่าทำให้เสียของ อย่าทำให้ผิดหวังเหมือนที่ผ่านมาๆ มาเลย...รัฐบาลลุ่มตุ้ม...ที่เคารพ...

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2560

ไหนดว่าเศรษฐกิจดี..ทำไมล้มตำขายไม่ออก?



ในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา เราคงจะได้ยินข่าวนักพยากรณ์เศรษฐกิจไทยจากทุกสำนัก ไม่ว่าจะเป็นสำนักของภาครัฐ หรือของภาคเอกชน ออกมาแถลงข่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า เศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลัง เริ่มดีขึ้น ที่เคยคาดกันว่า อัตราความเจริญเติบโต จะไม่ถึง 3.5 เปอร์เซ็นต์ มาถึงตอนนี้ดูตัวเลขต่างๆแล้ว น่าจะเกิน 3.5 เปอร์เซ็นต์แน่นอน จะเกินมากหรือเกินน้อยเท่านั้น สวนทางกับความรู้สึก และสิ่งที่ชาวบ้านกำลังเผชิญอยู่ว่า ไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นเลย การทำมาหากินยังคงฝืดเคือง ชาวไร่ชาวนาปลูกอะไรมาขายก็ไม่ได้ราคาสักอย่าง มังคุดเอ๋ย ลำไยเอ๋ย ราคาร่วงกราวไปเสียทั้งนั้น ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจำนวนมากก็บ่นอุบ ผลผลิตสินค้าแล้วขายไม่ได้ ประชาชนไม่มีกำลังซื้อ ขาดเงินหมุนเวียนจะแยกกันอยู่แล้ว

เมื่อวานนี้ก็มีข่าวสมาคมภัตตาคารไทยและสมาคมธุรกิจร้านอาหารออกมาโอดครวญว่า ยอดขายอาหารก็พลอยตกไปด้วย โดยเฉพาะร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า และฟู้ดคอร์ทต่างๆ แม้แต่ร้านส้มตำดังแถวๆพระราม 9 ก็ยังยอดร่วงไปถึง 30 เปอร์เซ็นต์ หลายๆ คนที่อ่านข่าวแล้วก็อดไม่ได้ที่จะถามขึ้นว่านี่มันประเทศเดียวกันหรือเปล่าหนอ เพราะหน้าข่าวเศรษฐกิจหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวกันนี้แหละที่พาดหัวว่า “นักเศรษฐศาสตร์ฟันธงเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังดีขึ้น!” เมื่อสัปดาห์ก่อน แต่สัปดาห์ต่อมากลับพาดหัวว่า “เศรษฐกิจฟุบคนไทยงดกินข้าวนอกบ้าน ไก่อย่างล้มตำขายไม่ออก” ไปเสียนี้ เพื่อนผมหลายคนอ่านทั้ง 2 ข่าวนี้พอเจอผมก็จะถามในทำนองเดียวกัน...วันหนึ่งว่าเศรษฐกิจดีอีกวันบอกแย้ซะแล้ว...จะเชื่อข่าวไหนดีล่ะ? ผมก็ตอบไปว่าขอให้เชื่อทั้ง 2 ข่าวนั้นแหละ เพราะถ้าจะว่าไปก็ถูกต้องตามข้อเท็จจริงทั้งคู่ ที่นักเศรษฐศาสตร์บอกว่าครึ่งปีหลังจะดีขึ้น ก็เพราะในภาพรวมหรือมองจาก “มหภาค” แล้วดูดีขึ้นจริงๆ ส่งออกดี การลงทุน และการเบิกจ่ายภาครัฐดีมาก การท่องเที่ยวดีมาก จะมีส่วนทำให้ จีดีพี เพิ่มขึ้น แต่เผอิญว่าระบบเศรษฐกิจไทยประกอบขึ้นด้วยสาขาหรือภาคเศรษฐกิจย่อยๆอีกมากมายหลายสาขา ดังนั้นเมื่อมองแบบ “จุลภาค” หรือมองเป็นรายสาขาแล้ว ก็จะเห็นว่ายังมีสาขาที่ไม่ดีหรือจะใช้คำว่าแย่แย่มากก็ได้ อยู่หลายสาขาเหมือนกัน

สาขาเกษตรเห็นได้ชัดผลผลิตดี แต่ราคาไม่ดีเลย โดยเฉพาะผลไม้ต่างราคาตกต่ำอย่างน่าใจหาย ลำไย มังคุด ราคาตกไปหมด โดยเฉพาะลำไยขายไม่ค่อยออก จนถึงขนาดกระทรวงพาณิชย์จะต้องไปขอให้ คุณ ลำไย ไททองคำ นักร้องดังมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ช่วยขายลำไยให้อยู่ในขณะนี้ ในด้านการลงทุนภาคเอกชนก็ไม่ค่อยดีอย่างที่คาดไว้ เพราะนักลงทุนไทยส่วนใหญ่ยังไม่แน่ใจในสถานการณ์ และยังไม่เชื่อว่าอะไรจะดีขึ้นจริงจัง รอดูท่าทีกันอยู่ กำลังซื้อของประชาชนก็น่าจะน้อยลง เพราะหนี้สินครัวเรือนสูง ทำให้ประชาชนต้องกระหมัดกระแหมเพื่อหาเงินใช้หนี้มือเป็นระวิง จะเอาที่ไหนไปใช้จ่าย ขณะเดียวกัน ตัวเลขภาพส่วนรวมที่ว่าดี ๆ อย่างที่นักเศรษฐศาสตร์ พยากรณ์ไว้ ก็ยังไม่กระจายลงไปข้างล่าง เพราะระบบการกระจายรายได้ของเรายังไม่ดีนัก อย่างที่ทราบกันอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น ที่มีเสียงโอดครวญว่าเศรษฐกิจแย่มากก็ถูกอีก เพราะเป็นเสียงครวญจากคนระดับกลางกับระดับล่างที่ไม่ได้รับผลดีจากภาพรวมสักก็มากน้อยอย่างที่ว่า

โดยทฤษฎีแล้ว เมื่อเศรษฐกิจมหภาคหรือส่วนรวมดี ก็จะไปทุก ๆ ระดับ ไหลลงไปเหมือนลูกกระนวด จากบนถึงล่าง แต่สำหรับประเทศไทยเรามากจะมีปัญหาและข้อยกเว้นอยู่เสมอ เพราะระบบเศรษฐกิจของเรายังไม่เสร็จจริง ยังมีการผูกขาดตัดตอน ยังมีเรื่องนอกระบบ เรื่องอิทธิพล ทำให้กลไกเศรษฐกิจเบี่ยงเบนเยอะ เราจึงมีปัญหการกระจายรายได้ค่อนข้างมาก ภาพซ้อน 2 ภาพ คือภาพของเศรษฐกิจส่วนรวมดี กับเศรษฐกิจส่วนย่อยไม่ค่อยดี จะอยู่กับเราต่อไปอีกนานแสนนานครับ

“ชุม”